

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ชื่อโครงการ/กิจกรรม :** โครงการ “Moon Festival ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน :** วันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

3. ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะผู้วิจัยจัดโครงการ “Moon Festival ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” เพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการจากงานบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่ในรูปแบบเวทีสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ “คุณค่า การเปลี่ยนผ่าน และการต่อยอด : ประเพณีจิ้งจอกในสังคมไทย” และรูปแบบนิทรรศการในพื้นที่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มาจากการสร้างสรรค์หรือพัฒนาร่วมกับชุมชนและเครือข่ายวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “คุณค่า การเปลี่ยนผ่าน และการต่อยอด ประเพณีจิ้งจอกในสังคมไทย” จัดในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ 2) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 333 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงาน คณะผู้วิจัย ข้าราชการ/พนักงานจากหน่วยงานของรัฐ นักวิชาการอิสระ พนักงานธุรกิจเอกชน อาจารย์ นักศึกษา คนในชุมชน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.84 โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย ชัดเจน ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน รวมทั้งมองว่าหัวข้อและเนื้อหาของการสัมมนาในครั้งนี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก และมีความประทับใจและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการวิจัยครั้งต่อไปอีก สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.33 โดยผู้ชมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับนิทรรศการซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เรื่องราว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมย่านเยาวราช เนื้อหาสาระ/ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอในนิทรรศการมีความน่าสนใจ ตลอดจนรูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและสวยงาม

ภาพประกอบกิจกรรม

